

Số: 137/BC-HĐND

Kon Rẫy, ngày 18 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của UBND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, khóa XV, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức phiên họp để thảo luận, thẩm tra báo cáo số 503 /BC- UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XV.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, kết quả giám sát, khảo sát và qua ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau.

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Ban Pháp chế nhận thấy, Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã phản ánh đúng thực tế tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm đã có nhiều văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; phân tích đánh giá thực trạng tình hình, nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền và những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình trong thời gian tới.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện nghiêm túc chấp hành, nhằm thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết cơ bản đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đã gắn với công tác cải cách hành chính tạo sự minh bạch trong việc giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực thi công vụ. Ban Tiếp công dân cấp huyện, cấp xã cũng đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đã

đảm bảo về trình tự, thủ tục, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao; đơn thư phát sinh đã được lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chủ động giải quyết.

2. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư:

- Công tác tiếp công dân: Năm 2022 trên địa bàn huyện đã tiếp 32 lượt công dân đến kiến nghị, với 34 vụ việc *trong đó*: tại UBND huyện: 22 lượt/ 24 vụ việc, tại UBND các xã, thị trấn: 10 lượt/ 10 vụ việc. Phân loại: Đất đai 20 lượt; chế độ chính sách 04; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 01 lượt; nội dung khác 09 lượt. Đã giải thích tại chỗ 10 vụ việc; hướng dẫn công dân viết đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 03 vụ việc; tiến hành xác minh, giải quyết có văn bản trả lời cho công dân 21 vụ việc.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư: Tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn huyện là 34 đơn kiến nghị. Trong đó, 11 đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn 23 đơn. Các đơn kiến nghị cơ bản đã được các cấp giải quyết còn 03 đơn đang trong thời gian giải quyết theo quy định. (*cấp xã còn 02 đơn, cấp huyện còn 01 đơn*)

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Qua báo cáo của UBND huyện và giám sát của Ban về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho thấy năm 2022 các đơn kiến nghị của công dân chủ yếu ở hai lĩnh vực là đất đai và giải phóng mặt bằng vì vậy Ban pháp chế kiến nghị một số nội dung sau.

- UBND huyện chỉ đạo Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của huyện phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, MTTQVN các xã, thị trấn trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng tại các công trình được xây dựng ở địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đặc biệt là bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn và UBND huyện liên quan đến các giao dịch về quyền sử dụng đất.

Ban Pháp chế kính trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XV./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện (bc);
- Thường trực HĐND huyện;
- Lưu: VT, BPC.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Trương Thanh Tùng